

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HUNG ĐẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 71 /UBND-VP
V/v trả lời ý kiến phản ánh của
công dân trên Hệ thống Kết nối
Cao Bằng

Hung Đạo, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Ngày 25/9/2021, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo tiếp nhận công văn số 1165/UBND-TTN ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc về việc xem xét, giải quyết phản ánh của công dân trên Hệ thống Kết nối Cao Bằng. Thông tin trên Hệ thống Kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền tỉnh Cao Bằng phản ánh của công dân xóm Nà Tông, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc.

Nội dung phản ánh:

“Trình bày việc một số hộ dân xóm Khuổi Tặc (xã Hưng Đạo) chặt phá cây rừng đầu nguồn của xóm Nà Tông (xã Hưng Đạo) từ năm 2008, vụ việc đã được Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc triệu tập, tuy nhiên ban lãnh đạo xóm Khuổi Tặc và các hộ dân liên quan đến vụ việc không đến nên đến nay vụ việc không được giải quyết. Từ năm 2016 đến nay các hộ dân xóm Khuổi Tặc tiếp tục chặt phá rừng đầu nguồn xóm Nà Tông để trồng cây. Do cấp chính quyền giải quyết không dứt điểm và bức xúc việc xâm canh vẫn tiếp diễn, vào đầu năm 2021 dân xóm Nà Tông đã chặt phá cây trồng (của một số hộ dân Khuổi Tặc đã trồng). Hiện nay, gia đình Trưởng xóm Nà Tông và một số hộ dân trong xóm bị đe dọa và rừng cây thuộc quyền quản lý riêng của từng hộ gia đình liên tục bị chặt phá, khi phản ánh sự việc đến cấp thẩm quyền thì các ban ngành đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau và không dứt khoát vụ việc. Công dân đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết vụ việc trên.”

Sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân, Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo đã tiến hành kiểm tra thực tế của công dân phản ánh và làm việc trực tiếp với công dân xóm Nà Tông). Qua kiểm tra thực tế và thông tin trao đổi của công dân, UBND xã Hưng Đạo có ý kiến trả lời như sau:

1. Năm 2008 một số hộ dân xóm Khuổi Tặc (xã Hưng Đạo) chặt phá rừng đầu nguồn của xóm Nà Tông, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với kiểm lâm đã giải quyết nhưng không thành xã đã làm thủ tục hồ sơ lên tòa án nhân dân huyện để giải quyết nhưng các hộ dân khuổi tặc không đến như nội dung phản ánh.

2. Theo nội dung phản ánh của công dân xóm Nà Tông Ban lãnh đạo xóm Nà Tông nhiều lần viết đơn đề nghị UBND xã giải quyết sau các năm 2017, 2018, 2019 xã chưa năm nào lên giải quyết nội dung công dân phản ánh không đúng sự thật. Qua kiểm tra số tiếp nhận đơn thư của công dân trong suốt 3 năm ủy ban nhân dân xã không nhận được đơn thư nào đề nghị giải quyết việc chặt

phá rừng đầu nguồn làm nương rẫy giữa công dân xóm Khuổi Tặc và xóm Nà Tông theo theo nội dung phản ánh của công dân.

3. Đến ngày 08 tháng 4 năm 2021 Công chức địa chính xã mới nhận được đơn đề nghị xem xét việc chặt phá rừng đầu nguồn bị khai phá thuộc xóm Nà Tông. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công chức đi xác minh tại thực địa ngày 17/6/2021 Tổ công tác Ủy ban nhân dân xã, Kiểm lâm địa bàn, Ban lãnh đạo xóm tiến hành lên đến thực địa xác minh, xác định vị trí rừng đầu nguồn thuộc xóm Nà Tông, xã Hưng Đạo. Sáng ngày 17/6/2021 Xóm Nà Tông hẹn lãnh đạo xóm Khuổi và nhân dân không đến để giải quyết. Đến chiều ngày 17/6/2021 nhân dân xóm Nà Tông lên chặt phá cây quế, cây dầu sỡ, cây xoan, cây xa mộc, cây ngô, sản của nhân dân xóm Khuổi Tặc trồng trên đất Nà Tông.

Ngày 20/7/2021 tổ công tác của xã và ban lãnh đạo 2 xóm đã làm việc tại xóm Nà Tông thống nhất cách làm và đưa ra phương án làm việc với các hộ của Xóm Khuổi Tặc và làm việc với các hộ dân xóm Nà Tông để giải quyết dứt điểm vụ việc xảy ra.

- Ngày 05/8/2021 Tổ công tác xã đã tiến hành làm việc với các hộ dân xóm Khuổi Tặc phát rừng đầu nguồn Khuổi Pục của Xóm Nà Tông trong các năm 2020, 2021 Tuyên truyền cho ký cam kết không chặt phá rừng và sau khi thu hoạch hết diện tích mới năm 2020, 2021 trả lại đất cho xóm Nà Tông quản lý, bảo vệ.

- Ngày 17/8/2021 Tổ công tác xã đã tiến hành làm việc với Ban lãnh đạo xóm các hộ dân xóm Nà Tông để thống nhất các hộ dân đi chặt phá cây, hoa màu của các hộ dân xóm Khuổi Tặc thống nhất mức đền bù hoa màu của các hộ dân Khuổi Tặc đã trồng lâu năm bị nhân dân xóm Nà Tông chặt phá.

- Ngày 23/9/2021 Ban hòa giải xã đã tiến hành hòa giải vụ việc các hộ dân xóm Khuổi Tặc phá rừng đầu nguồn làm nương rẫy năm 2020, 2021 và thỏa thuận mức giá đền bù cây, hoa màu của xóm Khuổi Tặc trồng bị các hộ dân Nà Tông chặt phá nhưng các hộ dân Xóm Khuổi Tặc không đến để giải quyết. Đến ngày 25 /9/2021 Ban hòa giải xã đã tiến hành giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai, chặt cây, hoa màu giữa các hộ dân 2 xóm Khuổi Tặc, Nà Tông.

Qua quá trình làm việc các hộ dân Xóm Nà Tông nhất trí đền bù cây cối, hoa màu cho các hộ dân xóm Khuổi Tặc theo giá đền bù của nhà nước và yêu cầu cho các hộ dân Khuổi Tặc trả lại đất khu vực đầu nguồn cho Xóm Nà Tông quản lý.

Các hộ dân xóm Khuổi Tặc đồng ý việc đền bù hoa màu, cây cối theo giá đền bù của nhà nước nhưng các hộ dân không đồng ý trả lại đất nương rẫy khu vực đầu nguồn cho xóm Nà Tông. Hiện nay xã phối kết hợp với kiểm lâm huyện tiếp tục mời các hộ dân xóm Khuổi Tặc đến Ủy ban nhân dân xã để làm việc và tuyên truyền vận động cho các hộ dân trả lại đất khu vực đầu nguồn cho xóm Nà Tông và cho ký cam kết không được chặt phá rừng làm nương rẫy.

4. Vụ việc xảy ra chặt cây xoan ngày 18/9/2021 của hộ gia đình Bà Hoàng Thu Thủy Xóm Nà Tổng và Hộ Bà Lô Thị Duyên xóm Nà Tổng Sau khi nhận được thông tin của hộ gia đình báo cáo, Ủy Ban nhân dân xã đã chỉ đạo 2 Ban lãnh đạo 2 xóm lên hiện trường kiểm tra xác minh lập biên bản kiểm đếm số cây bị chặt nhưng Ban lãnh đạo 2 xóm không tiến hành kiểm tra lập biên bản để báo cáo cho xã. Đến sáng ngày 19/9/2021 Ủy ban nhân dân xã và Ban lãnh đạo 2 xóm đã lên hiện trường kiểm tra xác minh và kiểm đếm số cây bị chặt phá của 2 hộ gia đình. Qua kiểm tra xác minh số cây bị chặt phá gia đình không xác định được đối tượng và thời gian số cây bị chặt phá vì không bắt quả tang người chặt, do vậy ủy ban nhân dân xã chưa có đủ căn cứ để giải quyết vụ việc. Vì vậy ủy ban nhân dân xã chuyển vụ việc này giao cho Ban công an xã điều tra xác minh để làm rõ xử lý vụ việc.

Qua sự việc trên Ủy ban nhân dân xã nhận định:

- Ban lãnh đạo xóm và các hộ gia đình khi được nhà nước giao cho quản lý bảo vệ rừng cũng như việc tự quản lý các vườn cây trồng của gia đình chưa có trách nhiệm tự bảo vệ diện tích rừng được giao cũng như cây trồng của gia đình.

- Một số cá nhân trước khi đưa thông tin lên trên hệ thống kết nối Cao Bằng phản ánh Không đúng sự thật về vụ việc đã xảy ra, làm hạ thấp uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên đây là kết quả xác minh phản ánh của công dân trên Hệ thống “Kết nối Cao Bằng” theo quy định./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- TT Đảng ủy;
- Công dân xóm Nà Tổng, Hưng Đạo;
- Lưu: VP.

PHÓ CHỦ TỊCH

Tào Văn Lương